

การขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้

คุณสมบัติ : ผู้กู้ยืมเงินกองทุนทุกกลุ่ม, ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบการทำงานได้, ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการทำงานได้, ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต และผู้กู้ยืมเงินที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว

วิธีการ : ยื่นคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ระงับการเรียกให้ชำระหนี้

สถานที่ติดต่อ : ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้แทนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองทุน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ผู้กู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารการขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ ดังนี้

เหตุที่ยื่นขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้	เอกสารที่ต้องนำส่ง	สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
<p>2. ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อร้ายแรง จนไม่สามารถประกอบการทำงานได้</p> <p>หลักเกณฑ์ : เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการทำงานได้ หรือมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพการงานไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน สามารถขอให้กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน 1 ปี</p> <p>โรครติดต่อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) กาฬโรค2) ไข้ทรพิษ3) ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก4) ไข้เวสต์ไนล์	<ol style="list-style-type: none">1. แบบคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ (กยศ./กรอ. 207-1)2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกโดย ร.พ.ของรัฐบาล หรือ ร.พ.เอกชน ที่ระบุชื่อโรคติดต่อร้ายแรง และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน4. หนังสือรับรองความสามารถประกอบการทำงานของผู้กู้ยืม (กยศ./กรอ. 208) ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ5. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตรประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรองให้ผู้กู้ยืมเงิน	<ol style="list-style-type: none">1. กองทุนจะระงับการเรียกให้ชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ โดยกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ2. เมื่อผู้กู้ยืมเงินที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง จนไม่สามารถประกอบการทำงานได้ ที่ได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ชำระหนี้แล้ว มีหน้าที่รายงานสถานภาพต่อกองทุนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ให้รายงานภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา 1 ปีในปีถัด ๆ ไป โดยต้องยื่นหลักฐานทุกรายการตามที่เคยยื่นคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ในครั้งแรก3. หากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ไม่รายงานสถานภาพ หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับการเรียกให้ชำระหนี้เป็นอันสิ้นสุด และให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ตามสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม

เหตุที่ยื่นขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้	เอกสารที่ต้องนำส่ง	สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
5) ไข้เหลือง 6) โรคไข้ลาสซา 7) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 8) โรคติดเชื้อไวรัสมาลาเรีย 9) โรคไวรัสติดเชื้ออีโบล่า 10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนตรา 11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส 12) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 13) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 14) โรคเอดส์		